

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่</p> <p><u>หลักสูตรปรับปรุง (ไม่กระทบโครงสร้าง)</u></p> <p>จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) <p><u>หลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้าง)</u></p> <p>จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 3) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 	<p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 4 หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ</p>
2	<p>อนุมัติปริญญา</p>	<p>อนุมัติปริญญานิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 222 ราย ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย</p> <p style="text-align: right;">ระดับปริญญาตรี จำนวน 221 ราย</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3	หลักสูตรใหม่	1) อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 2) อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาานวัตกรรมการทางกายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
4	คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเวศ วะสี 2) ดร.พศัวัจน์ กนกนาก 2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นกรรมการ 3) ดร.พศัวัจน์ กนกนาก เป็นกรรมการ 4) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เป็นกรรมการ 5) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นกรรมการ 7) รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นกรรมการ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธอร พรอำไพสกุล เป็นกรรมการ 9) อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ต่อไป
5	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติให้ส่วนวินัยและกฎหมาย ตรวจสอบและเพิ่มเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ในกรณีหากผู้ถูกดำเนินคดีมีสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องเสียเงิน มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินคืนจากผู้มีสัญญาได้หรือไม่อย่างไร และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
6	แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เห็นชอบแผนจัดการความเสี่ยง (Rm-2) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีหน้าควรมีการติดตามผล กรณีประเด็นความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ว่าคงเหลืออยู่เพราะเหตุใด มีข้อจำกัด หรือต้องปรับวิธีการจัดการ ความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อจะได้ช่วยแก้หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป
7	การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของพนักงานมหาวิทยาลัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ของข้าราชการ จำนวน 3 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 36 ราย 2. รับรองมติการอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ของข้าราชการ จำนวน 3 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 36 ราย เพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. เห็นชอบต่อไป

